

KỶ HỌP THỨ TƯ...

(Tiếp theo trang 1)

nông thôn mới; thực trạng và giải pháp thực hiện quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính đối với việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa đối tượng vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc để góp phần giảm tội phạm trên địa bàn tỉnh; kết quả giải quyết tố tụng hồ sơ chính sách đối với người có công, quy trình giải quyết trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội, việc thực hiện trách nhiệm kiểm tra, giám sát của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; quan điểm của Sở Giáo dục và Đào tạo về xây dựng mô hình trường học mới trên địa bàn tỉnh; giải pháp chủ yếu trong điều hành ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2017.

Bình chất vấn Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh về trách nhiệm, giải pháp đối với tình trạng ô nhiễm môi trường từ rác thải rắn, nước thải, khí thải, khói bụi, tiếng ồn của một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện Tiên Hải và thành phố Thái Bình; nguyên nhân và giải pháp khắc phục tình trạng chậm trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các khu đô thị mới trên địa bàn thành phố.

Tiếp đó, đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề các đại biểu đã chất vấn.

Trong phiên họp buổi chiều, các đại biểu tiếp tục phiên chất vấn. Đại biểu Trần Đức Hiến, tổ Đông Hưng; đại biểu Vũ Huy Đông, tổ Hùng Hà chất vấn Giám đốc Sở Giao thông Vận tải về trách nhiệm, giải pháp của ngành để khắc phục tình trạng ô tô quá tải né trạm kiểm tra tải trọng gây hư hỏng nặng một số tuyến đường liên xã tại Đông Hưng và tiến độ thi công quốc lộ 39 đoạn qua huyện Hưng Hà. Đại biểu Nguyễn Thị Lụa, tổ Vũ Thư chất vấn Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng giải quyết cho các hộ người có công thuộc nhóm 2 đã làm nhà, nhưng hộ tự bỏ tiền ra làm nhà nhưng chưa có biên bản xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành theo giai đoạn và những hộ đăng ký sửa chữa nhà song khi đi nhà thì bị hư hỏng nặng bắt buộc phải xây mới nhưng không đủ điều kiện để xây.

Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trả lời chất vấn, đồng chí thêm một số vấn đề đại biểu chất vấn, đồng thời chỉ đạo thủ trưởng các sở, ngành, địa phương thông qua các đại biểu chất vấn của các đại biểu kịp thời tham mưu với tỉnh điều chỉnh những bất cập thuộc lĩnh vực ngành, địa phương minh quản lý, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân



Đại biểu Nguyễn Thị Thanh Tâm, tổ Kiến Xương chất vấn tại hội trường.

dân. Hầu hết các đại biểu đã chất vấn đến cùng các vấn đề vắn. Đại biểu Trần Đức Hiến, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trả lời chất vấn, đồng thời chỉ đạo thủ trưởng các sở, ngành, địa phương thông qua các đại biểu kịp thời tham mưu với tỉnh điều chỉnh những bất cập thuộc lĩnh vực ngành, địa phương minh quản lý, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân

Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Quản lý và sử dụng tài sản công, tránh lãng phí, thất thoát; đặc biệt, chú trọng xử lý nợ công và nợ đọng trong xây dựng không có điều kiện chất vấn tại hội trường. Thường trực HĐND tỉnh sẽ tổng hợp, chuyển các số, ngành liên quan trả lời. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hồng Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh trân trọng tiếp thu các ý kiến, xác đáng của các vị đại biểu về đánh giá, bổ sung tình hình, kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong triển khai, tổ chức thực hiện; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giải trình, làm rõ thêm những kiến nghị, đề xuất của các đại biểu trong phiên thảo luận và phát biểu ý kiến, thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường. Tiếp thu ý kiến của cử tri và nhân dân trong tỉnh, ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để nghị các cấp, các ngành, các địa phương cần tập trung để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm. Về sản xuất nông nghiệp, tập trung chỉ đạo, thực hiện thật tốt các giải pháp, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 đã đề ra, nhất là các chỉ tiêu còn đạt thấp trong 6 tháng đầu năm; triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành chăn nuôi nói chung (đặc biệt là chăn nuôi lợn); chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, bảo đảm thực chất, bền vững. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; khuyến khích đầu tư phát triển các loại hình thương mại, dịch vụ chất lượng cao; nghiêm cấm việc dùng ngân sách nhà nước để xây dựng chợ, trung tâm thương mại ở các địa phương.

đà cho sự phát triển nhanh và bền vững hơn trong những năm tới. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ, đổi mới, kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XVI đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã dân chủ thảo luận và thống nhất ban hành 25 nghị quyết, trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, của các cấp, các ngành và các địa phương trong tỉnh nhằm tập trung huy động các nguồn lực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017 và những năm tiếp theo. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các ngành, các địa phương, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, tạo đà cho những năm tiếp theo. Thường trực HĐND, các ban HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát việc chấp hành pháp luật và việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh; đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri; liên hệ chặt chẽ với cử tri để lắng nghe và phản ánh kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cử tri, vận động cử tri, nhân dân thực hiện thắng lợi các nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua. Ủy ban MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội các cấp phải hợp chặt chẽ với cơ quan dân cử, chính quyền cùng cấp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội theo quy định. HĐND tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang trong tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, nỗ lực phấn đấu, tận dụng thời cơ, tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) đã đề ra.

25 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

1. Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
2. Nghị quyết về việc bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
3. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
4. Nghị quyết về việc bãi bỏ chức danh nhân viên bưu tá quy định tại Nghị quyết số 52/2010/NQ-HĐND ngày 16/7/2010 của HĐND tỉnh
5. Nghị quyết thông qua để án đề nghị công nhận khu vực thị trấn Diêm Điền mở rộng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đạt tiêu chí đô thị loại IV
6. Nghị quyết về việc phê duyệt giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở y tế công lập
7. Nghị quyết về việc kiện toàn và cấp kinh phí hỗ trợ cho y tế thôn, tổ dân phố kiểm thêm chức năng, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số
8. Nghị quyết về việc thông qua quy hoạch tuyến truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời tỉnh Thái Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
9. Nghị quyết về việc thông qua quy hoạch hệ thống thiết kế văn hóa, thể thao cơ sở tỉnh Thái Bình giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
10. Nghị quyết về việc phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ vốn vay dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG) tại tỉnh Thái Bình
11. Nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Thái Bình
12. Nghị quyết về việc quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Thái Bình
13. Nghị quyết về việc thông qua để án phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Bình giai đoạn 2017 - 2025 và để án thành lập quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Thái Bình
14. Nghị quyết về việc ban hành quy định về quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Bình
15. Nghị quyết về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
16. Nghị quyết về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản tỉnh Thái Bình giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030
17. Nghị quyết về việc phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2017
18. Nghị quyết về việc phê duyệt bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2017
19. Nghị quyết về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ tỉnh Thái Bình giai đoạn 2017 - 2025, định hướng đến năm 2030
20. Nghị quyết về việc phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Thái Bình giai đoạn 2017 - 2025, định hướng đến năm 2030
21. Nghị quyết về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở và hạ tầng kỹ thuật khu thương mại dịch vụ dọc hai bên tuyến đường nối từ thị trấn Hưng Nhân với thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình (phần khu 2)
22. Nghị quyết phê duyệt nội dung chi và mức chi kinh phí khuyến thương
23. Nghị quyết về việc thông qua chủ trương đầu tư xây dựng khu công nghiệp chuyên ngành nông nghiệp và trung tâm thực nghiệm của liên doanh Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
24. Nghị quyết về việc thông qua chủ trương bổ sung một phần diện tích đất thuộc địa bàn thành phố Thái Bình, huyện Vũ Thư, Đông Hưng, Hưng Hà để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ quốc lộ 10 (tuyến tránh S1) đến đường Thái Bình - Hà Nam, đoạn từ sông Trà Lý đến đường Thái Bình - Hà Nam theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT)
25. Nghị quyết thông qua chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2018.



Đại biểu Vũ Huy Đông, tổ Hưng Hà chất vấn tại hội trường.

Thợ cấy vào mùa

Đến hẹn lại lên, cứ vào vụ cấy là trên các cánh đồng của huyện Đông Hưng nhiều tổ thợ lại tất bật với việc cấy thuê, dù vất vả nhưng họ sẽ có thêm nguồn thu đáng kể.

Mới tờ mờ sáng mà chợ lao động ở đầu cầu Lụa, xã Hoa Lư (Đông Hưng) đã đông người tập trung để chờ đi cấy thuê, họ đi thành từng nhóm và đi chuyên bằng xe máy. Hầu hết là lao động nữ đến từ huyện Hưng Hà và một số xã lân cận. Chị Nguyễn Thị Nhung, xã Mê Linh (Đông Hưng) cho biết: Nhiều năm nay, vụ cấy nào tôi cũng giao thẳng cho nhanh để đi cấy thuê cho các gia đình ở Hợp Tiến, Hoa Lư, Phong Châu. Tôi đi từ 3 giờ sáng, hoàn tất công việc nhà rồi đến chợ lao động ở Hoa Lư, chờ các chủ ruộng ra thuê, được giá là xuống đồng cấy luôn. Bây giờ nhiều người có nhu cầu thuê thợ cấy nên không lo bị thiếu trước. Cứ xong mùa vụ tôi có một khoản tiền kha khá để lo cho gia đình.

Chị Phạm Thị Thắm, thôn Khuốc Đông, xã Phong Châu (Đông Hưng) cho biết: Vụ này nhà tôi cấy 8 sào. Chồng con đều đi làm công nhân, tôi còn phải trông cháu nhỏ nên phải thuê người cấy. Tôi thuê 4 người, cấy trong một ngày, còn lại bao nhiêu thì đổi công cho em dâu cấy xong vào ngày hôm sau. Cuối vụ tìm người dễ, tiền thuê cấy rẻ hơn nhưng cấy đầu vụ lại chủ động hơn về nước và giống nên nhiều gia đình có tư tưởng giống chị Thắm dù mất thêm tiền vẫn cấy đầu vụ nên việc tìm người

cũng không đơn giản. May mà có người cho số điện thoại của tổ cấy thuê ở các xã khác nên cuối cùng chị cũng tìm được thợ. "So với nghề nông, khoản tiền thuê người cấy mất cả triệu đồng cũng khá tốt nhưng đối lại họ cấy đúng yêu cầu, mình lại bảo đảm được khung thời vụ" - chị Thắm chia sẻ thêm.

mẫu. Vì cần cẩn thận, bảo đảm chất lượng nên ngày càng nhiều người đến thuê cấy càng nhiều mà chỉ có 2 máy nên tôi chỉ dám nhận 60 mẫu; vụ để bảo đảm khung thời vụ cho các gia đình. Ông Nguyễn Trọng Khu, xã Nguyễn Xá cho biết: Cây bằng máy suất vẫn cao nên mấy vụ nay tôi đều thuê máy cấy cho trên 3 sào ruộng của gia đình.

Ở các vùng nông thôn hiện đang thiếu lao động sản xuất nông nghiệp, nhất là vào mùa vụ nên công việc cấy thuê của các thợ cấy được coi là một trong những giải pháp tạm thời để bảo đảm khung thời vụ. Song với tiến công cấy như trên cộng với các khoản chi phí khác như giống, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón... thì cây lúa không có lãi. Vì vậy, xu hướng tất yếu để phát triển nông nghiệp bền vững, hiệu quả là phải đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, quy vùng sản xuất hàng hóa, đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng, từ đó mới nâng cao được giá trị trên một đơn vị canh tác, khắc phục tình trạng sản xuất manh mún và thiếu lao động mùa vụ như hiện nay.

THÔNG BÁO TÌM ĐƠN VỊ THU MUA PHẾ LIỆU

Công ty BIC/SMART và Công ty TNHH Hợp Thành đang tìm kiếm các đơn vị đủ năng lực để chào giá và thu mua lô phế liệu bị ảnh hưởng do bão số 1 năm 2016, cụ thể như sau:

- Bông sợi bị ầm, ô: Khối lượng tổng cộng khoảng 64 tấn.
- Thép hình, tôn mái: Khối lượng tổng cộng khoảng 3,5 tấn.
- Quạt treo tường hỏng, điều hòa hỏng.

Khối lượng thực tế sẽ được xác định trong quá trình thanh lý.

Thông tin chi tiết: Vui lòng liên hệ Ms. Hằng (ĐT: 0934278828) hoặc Mr. Hùng (ĐT: 0976457019).

Thời gian khảo sát: Từ 09h00 ngày 15/7/2017 đến 9h00 ngày 21/7/2017.

Địa điểm khảo sát: Công ty TNHH Hợp Thành, Lô A2, A4 khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, khi khảo sát liên hệ Ms. Hằng (ĐT: 0934278828).



Tổ cấy của chị Hà Thị Thái (xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà) cấy thuê tại xã Hoa Lư (Đông Hưng).